



# THÁI THỤY Các trường học tích cực ứng dụng công nghệ thông tin

Ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ đóng vai trò quan trọng trong dạy các môn văn hóa, hiện nay, nhiều trường học ở Thái Thụy đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động ngoại khóa, mang lại hiệu quả cao.



Học sinh Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy) phát biểu tại diễn đàn "Lý tưởng của thanh niên, học sinh trong thời đại ngày nay".

Để nâng cao chất lượng đội ngũ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên (CBGV), đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy tăng cường tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng CBGV. Nhằm tạo điều kiện cho CBGV không phải đi lại xa và có thể thực hiện bồi dưỡng được nhiều CBGV trong cùng một khóa tập huấn, Phòng đã triển khai nhiều hoạt động đào tạo, hội thảo, ngoại khóa cho học sinh qua hình thức trực tuyến. Năm học 2017 - 2018, Phòng đã lắp đặt và đưa vào sử dụng 8 phòng học trực tuyến và đang tiến hành triển khai lắp đặt thêm 14 phòng học trực tuyến tại các trường trong huyện. Với sự đầu tư này, trong học kỳ I năm học 2017 - 2018, toàn huyện đã tổ chức được 16 chuyên đề, tập huấn trực tuyến với các nội dung: phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an ninh, an toàn trường học, trật tự an toàn giao thông... Mỗi chuyên đề thu hút từ 400 - 800 CBGV tham dự.

Vừa qua, tại điểm cầu Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh, cô và trò Trường THCS Thụy Liên đã tổ chức diễn đàn "Lý tưởng của thanh niên, học sinh trong thời đại ngày nay"



với sự tham dự của 200 thầy cô giáo là hiệu trưởng, tổ trưởng tổ xã hội, bí thư chi đoàn, tổng phụ trách các trường THCS trong toàn huyện tại 7 điểm cầu của các cụm trường. Tham dự diễn đàn, các nhóm học sinh đã sôi nổi thảo luận, đưa ra quan điểm của mình về lý tưởng sống của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các thầy cô giáo trong tổ tư vấn đã làm rõ hơn những băn khoăn của các em về những khó khăn,

trở ngại trong cuộc sống và định hướng, giúp các em tin tưởng vượt lên ước mơ của mình; đồng thời, tư vấn giúp các em phát hiện, phòng tránh các biểu hiện sống thờ ơ, phai nhạt lý tưởng. Ông Bùi Đức Thụy, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy cho biết: Đây là hoạt động rất phù hợp với chương trình giáo dục rèn kỹ năng sống cho học sinh để các em bày tỏ quan điểm của mình. Thông qua diễn đàn, các em có

dịp mở rộng hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Việc tổ chức diễn đàn tại 7 điểm cầu không những tiết kiệm kinh phí, CBGV không phải đi xa mà qua hình thức trực tuyến sẽ có đồng CBGV được tham gia trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến trực tiếp.

Cô giáo Dương Thị Nguyệt, Hiệu trưởng THCS Thụy Liên chia sẻ: Hoạt động tổ chức diễn đàn là hình thức của trải nghiệm sáng tạo. Diễn đàn là một hình thức tổ chức hoạt động được sử dụng để thúc đẩy sự tham gia của học sinh thông qua việc các em trực tiếp, chủ động bày tỏ ý kiến của mình với đồng đội bạn bè, nhà trường, thầy cô giáo, cha mẹ và những người lớn khác có liên quan. Bên cạnh đó, diễn đàn còn tạo cơ hội, môi trường cho học sinh được bày tỏ ý kiến về những vấn đề các em quan tâm, giúp các em khẳng định vai trò và tiếng nói của mình... Qua diễn đàn, thầy cô giáo, cha mẹ học sinh và những người lớn có liên quan nắm bắt được những băn khoăn, lo lắng và mong đợi của các em... Hoạt động diễn đàn còn có một hiệu quả rất lớn đó là bồi dưỡng chuyên môn cho tất cả CBGV trong huyện. Kết thúc diễn đàn, nhờ ứng dụng điểm cầu trực tuyến, đại diện các điểm cầu đã đóng góp ý kiến, đưa ra nhiều cách làm hay, sáng tạo hơn nữa để phát huy hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động ngoại khóa. Em Nguyễn Minh Anh, học sinh Trường THCS Mỹ Lộc chia sẻ: Những tiết học ngoại khóa được ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp chúng em tiếp cận kiến thức một cách dễ dàng và nhanh chóng, tạo sự hứng thú trong quá trình tiếp thu bài giảng.

Trong xu thế phát triển của thời đại, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy là tất yếu khách quan, mở ra một không gian mới giúp giáo viên sáng tạo nhiều hơn trong giảng dạy và mang đến cho học sinh những bài học sống động, gần gũi, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động ngoại khóa tại các trường học ở Thái Thụy là một trong những phương pháp được đánh giá hiệu quả trong thực tiễn đổi mới giáo dục và đào tạo.

DẶNG ANH

# TIỀN HẢI Nhiều giải pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Quán triệt, thực hiện các nghị quyết của trung ương và của tỉnh về công tác cán bộ, trong đó có công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiền Hải đã xây dựng kế hoạch, đề ra nhiều giải pháp cụ thể, từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Văn Chính, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Tiền Hải cho biết: Trên cơ sở tiêu chuẩn các chức danh cán bộ do trung ương và tỉnh quy định, Ban Thường vụ Huyện ủy đã căn cứ vào thực tế chất lượng đội ngũ cán bộ của huyện để ban hành bổ sung một số tiêu chuẩn các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý như: tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó phòng, ban, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập, hiệu trưởng, hiệu phó các trường mầm non, tiểu học, THCS; tiêu chuẩn đảng ủy viên, ủy viên ban thường vụ đảng ủy xã, thị trấn; tiêu chuẩn bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND xã, thị trấn. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn đảng ủy các xã, thị trấn ban hành tiêu chuẩn trưởng, phó các đoàn thể ở xã, thị trấn; bí thư, phó bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố. Từ tiêu chuẩn các chức danh cán bộ làm cơ sở xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Ngoài ra, huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc xây dựng nguồn quy hoạch cán bộ cấp huyện và xã. Trên cơ sở tiêu chuẩn cán bộ và nguồn quy hoạch cán bộ để tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung vào các đối tượng là cán bộ đương nhiệm, cán bộ trong nguồn quy hoạch ở cấp huyện và cơ sở. Đối với các xã, thị trấn còn tập trung vào các đồng chí quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương để tạo nguồn cán bộ trẻ cho cơ sở.

Bên cạnh đó, loại hình học tập cũng được huyện xác định cụ thể phù hợp với từng đối tượng cán bộ. Đối với cán bộ đương nhiệm, trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, huyện chú ý xác định hình thức đào tạo ngắn hạn. Các chức danh cán bộ trong nguồn quy hoạch chủ yếu là đào tạo dài hạn và chuyên sâu trên một số lĩnh vực. Để tạo điều kiện và khuyến khích cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã hỗ trợ một phần kinh phí đối với các đồng chí được cử đi học cao cấp

ly luận chính trị. Các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện về thời gian để cán bộ được đi đào tạo, bồi dưỡng theo quyết định. Trong công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, Ban Thường vụ Huyện ủy căn cứ vào kết quả vào thực tế chất lượng đội ngũ những đồng chí đủ tiêu chuẩn, đồng thời đưa tinh thần, ý thức, kết quả học tập thành một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét cán bộ hàng năm. Từ đó đã tạo động lực để đội ngũ cán bộ xác định động cơ học tập đúng đắn, có ý thức phấn đấu khi được cử đi học tập, bồi dưỡng và đạt kết quả học tập cao.

Nhờ vậy, đến nay toàn huyện Tiền Hải có 478 cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học, chiếm tỷ lệ 84% (34 đồng chí có trình độ thạc sĩ; 1 đồng chí có trình độ tiến sĩ); 100% cán bộ được học tập lý luận chính trị (trình độ cử nhân, cao cấp đạt tỷ lệ 17%; trình độ trung cấp đạt tỷ lệ 80%). Qua đào tạo, bồi dưỡng, trình độ của đội ngũ cán bộ đương nhiệm, trong nguồn quy hoạch của cả hai cấp huyện và xã từng bước được nâng lên; đồng thời, góp phần quan trọng vào việc giới thiệu cán bộ ứng cử cũng như bổ nhiệm cán bộ. Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán

bộ được thể hiện rõ nét nhất qua công tác nhân sự ở các kỳ đại hội Đảng, bầu cử đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn bảo đảm chất lượng, cơ cấu. Theo nhận định của đồng chí Nguyễn Văn Giang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy: Hiện nay, đa số cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của huyện đều có trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị. Phần lớn cán bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, có phẩm chất đạo đức, lối sống và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và địa phương, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện. Nhờ vậy, trong những năm qua, kinh tế của huyện luôn đạt tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt trên 10%/năm. Toàn huyện có 28/34 xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

ĐÀO QUYN



Điện mạo nông thôn mới xã Đông Lâm (Tiền Hải).

# Chiếu vật ngày xuân

Một mùa xuân mới đã về. Người dân cùng nhau trải hội vui xuân, thưởng lãm những danh lam thắng cảnh tươi đẹp, hòa mình vào các trò chơi dân gian độc đáo. Chiếu vật tại hội chùa Hội (chùa Phúc Thắng), xã Song Lãng (Vũ Thư) là điểm đến hấp dẫn.

Chùa Hội thờ danh nhân văn hóa Hồ Đắc Di, tức Đổ Sinh Công, một nhà thiên học có nhiều ảnh hưởng đến giáo phái Hoàng Giang ở Việt Nam thời Lý. Ông là bạn đồng đạo của Không Lộ và Đạo Hạnh. Vừa có tài đức nên Đổ Di được vua Lý Thánh Tông tin yêu, trọng dụng. Tưởng nhớ công lao của ông, hàng năm, hội được tổ chức từ ngày 6 - 11 tháng Giêng. Trong lễ hội có rước kiệu thánh, lễ Phật, cúng khoa, khai bát trí thực và thông hành tịnh trụ. Ngoài ra còn tổ chức nhiều trò chơi dân gian như vật cổ truyền, thi sắp cỗ chay độc đáo, mang đậm dấu ấn văn hóa lúa nước. Tương truyền, đây là hoạt động võ nghệ thiên sư truyền dạy cho trai đinh trong làng Ngoại Lãng để rèn luyện sức khỏe, giao lưu với các làng khác. Đồng thời, đây cũng là môn thi đấu để tuyển binh, tuyển tướng vào các đội quân chống giặc xâm lược phương Bắc. Người dân nơi đây đời đời duy trì hoạt động vật võ hàng năm. Nhưng



Tu thế trống hạc sau trận đấu.

(Ảnh nhân vật cung cấp)

tiêu biểu nhất là con cháu dòng họ Trần ở thôn Hội. Ông Trần Văn Ngọ, con cháu đời thứ năm của dòng họ hiện đang là chủ nhiệm câu lạc bộ vật Song Lãng. Ở tuổi 65, giọng nói của ông vẫn đầy hào sảng, dùng

tinh thần thượng võ. Ông tự hào kể về nét độc đáo của hội vật quê mình: Vật ở Song Lãng bảo đảm cả phần khỏe và phần mưu lược với các miếng cổ truyền. Vật cổ rất chú trọng tinh thần thượng võ, làm cho đối thủ lấm

lưng trắng bọng nham, gọn, đôi khi chỉ trong chớp mắt, đối thủ chưa kịp nhận ra miếng võ gì đã thua rồi. MÀN xe dài ngày từ đầu luôn được đánh giá cao ở các trận đấu. Kết thúc hội vật, 3 đồ vật phải chồng lên nhau để xếp thành 1 con hạc. Cán có 2 con hạc tiến vào cửa đền để hái thánh.

Thông thường, đồ vật khi dự vật mình trần trung trực và chỉ đóng một chiếc khố. Trước khi vật, hai đối thủ cùng nhau đâm cả phần khỏe và phần mưu lược vào nhau. Sau đó họ xông vào nhau, ôm lấy nhau mà vật. Có hai người làm nhiệm vụ phát cờ và đánh trống trong lúc các đối thủ vật nhau. Người đánh trống cầm một chiếc trống khau ghé vào tai các lực sĩ đánh ba tiếng một như để khuyến khích, thúc giục. Người phát cờ cầm cờ dài để ngăn cản người xem khời lấn vào sân vật và phát cờ theo nhịp trống khi có người thắng cuộc để cổ động người thắng. Lúc vật, khi biết mình bị "bắt bài" (gọi là lỡ miếng), đồ vật liền nằm bò sát đất mặc cho đối phương vẫn bốc nhằm tránh bị nhấc khỏi mặt đất và chỉ nhóm dậy khi đối phương hờ hơ. Hai loại tấn công chủ đạo của vật Việt Nam nói chung, vật Song Lãng nói riêng là những miếng nâng, miếng đệm làm cho đối phương ngã xuống và những miếng bốc để nhấc bổng đối thủ lên. Dù là vật tự do hay vật cổ truyền

thì đây cũng là bộ môn thể thao đậm chất thượng võ, thể hiện sự khỏe mạnh, dẻo dai và mưu lược của đồ vật. Chẳng biết từ bao giờ niềm đam mê vật võ như đã thấm vào máu thịt nhiều thế hệ người dân Song Lãng. Thường thì trẻ nhỏ từ 10 - 12 tuổi đã có thể tham gia học vật. Nhưng ban đầu phải trải qua việc kiểm tra thể lực, các bài cơ bản như chống đẩy, nhảy xa, uốn dẻo... Nếu thấy độ bền thể lực có thể theo học thì thấy mới cho học. Từ thời xưa nghèo khó bọn trẻ trong làng đã theo ông cha tập tành các thể vật ở ruộng sau khi gặt hái. Lưng trần lấm lem bùn đất và gốc rạ vẫn vui. Vào ngày hội, sỏi vật trong chùa được quảy trên bằng đá thưng, đồ cát bên trong. Ngày nay cuộc sống khá giả hơn, người dân có điều kiện xây hẳn sỏi vật trên khu đất cao, rải sỏi ở dưới, bạt phủ trên để thuận tiện cho các đồ vật giao đấu. Mỗi dịp hội xuân, khi trống hội vang lên, dân làng trên xóm dưới, dục khách thập phương lại rạo rục trong lòng, hứng về sỏi vật để xem các thể đấu đẹp mắt. Hội vật làng vẫn áp dụng nguyên tắc của luật thi đấu vật dân tộc. Các đồ vật phải vượt qua vòng đấu loại phải giành chiến thắng trước 3 đối thủ, với đòn đánh làm cho đối phương lấm lưng trắng bọng, mỗi keo vật 3 phút.

Hiện nay, tại Song Lãng còn duy trì 1 câu lạc bộ vật võ với 40 - 50 thành viên, độ tuổi từ 12 - 65. Đây là nơi sản sinh ra nhiều nhân tài cho các giải đấu vật của tỉnh và quốc gia. Vào mỗi lễ hội, đặc biệt là hội chính 2 năm 1 lần, các thành viên trẻ tụi khá đông đủ để giao đấu cùng nhau và giao lưu cùng các câu lạc bộ vật của xã bạn, huyện bạn. Công tác chuẩn bị cho giải đấu được ban tổ chức lễ hội chủ động từ sớm. Bởi đây chính là điểm nhấn vào mỗi dịp hội xuân chùa Phúc Thắng, thu hút đông đảo du khách theo dõi. Ông Đào Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Song Lãng cho biết: Trước mỗi lễ hội xã đều tổ chức họp ban tổ chức, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên. Trong đó, các câu lạc bộ như cờ tướng, vật võ... đều được khuyến khích tham gia. Kinh phí hỗ trợ còn khó khăn nên phần lớn các thành viên câu lạc bộ tự bảo ban nhau là chính.

Vật võ là môn thể thao rèn luyện sức khỏe, trí thông minh, tinh thần thượng võ, là hoạt động giao lưu tăng cường đoàn kết giữa nhân dân trong và ngoài làng. Tuy nhiên, tại Song Lãng, để duy trì và phát huy bộ môn thể thao truyền thống này, hiện tại phần lớn nhờ tinh thần đam mê của mỗi người dân. Khó khăn họ gặp phải không chỉ vấn đề kinh phí mà còn là việc sắp xếp thời gian để tham

gia thi đấu tại hội chùa mỗi dịp tết đến, xuân về. Trước kia, ông Trần Văn Mão, một người con của dòng họ Trần đã tự mở lớp võ để truyền dạy lại cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, theo thời gian cũng bị mai một dần. Anh Trần Văn Thư, thành viên câu lạc bộ trả lời: Tôi tham gia vật võ từ năm học lớp 6, nay đã hơn 10 năm. Tinh vực ấy thấm vào máu thịt đến nỗi dù đi làm xa quê nhưng cứ ở đâu nghe trống vật là phải ghé vào. Thậm chí còn xin ban tổ chức cho tham gia mấy keo cho vui.

Năm nay hội phụ nên các đồ vật về tham gia không được đông như hội chính. Tuy nhiên, từ ngày 9 - 11 tháng Giêng, khi trống hội vang lên, hàng nghìn người dân lại quy quần quanh sỏi vật để chiêm ngưỡng những màn võ đẹp mắt, độc đáo. Sau phần nghi lễ tôn nghiêm trong nội điện của chùa, hội vật chính thức bắt đầu với các cuộc tranh tài hấp dẫn của các đồ vật. Với tinh thần cầu may mắn đầu năm mới, các đồ vật khi lên sỏi đều thi đấu hết mình, thể hiện tinh thần thượng võ. Giữa tiếng hò vang trời của người dân, trong sỏi vật, các miếng đánh được tung ra đầy dũng mãnh, thể hiện sức mạnh và trí thông minh, mang đậm hương sắc và khí thế xuân mới.

HÀ THANH (Đài TTHH Vũ Thư)